

Đảng bộ Khoái Châu quyết phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Chu Bá Tập

Bí thư huyện uỷ Khoái Châu, Hải Hưng

Mấy năm gần đây, thông qua việc tích cực chỉ đạo cuộc vận động xây dựng huyện uỷ, xây dựng các chi bộ và đảng bộ cơ sở theo yêu cầu “bốn tốt”, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng cũng như tổ chức quần chúng phê bình sự lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, phê bình cán bộ, đảng viên, v.v..., chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ chúng tôi (kể cả cán bộ từ huyện tới cơ sở) đã được nâng cao hơn trước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay, so với nhiệm vụ nặng nề của đảng bộ, thì đội ngũ đảng viên của đảng bộ chúng tôi cần phải được nâng cao hơn nữa về phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về mọi mặt và năng lực công tác.

Các nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng và các vấn đề chống Mỹ, cứu nước, kế hoạch Nhà nước năm 1970, về cuộc vận động tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn và cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đã đến với chúng tôi giữa lúc toàn đảng bộ đang tập trung nghiên cứu đề ra những chủ trương và biện pháp phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu của phong trào và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện, nhằm đưa phong trào của địa phương từng bước đi lên mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện.

Các nghị quyết trên đã soi sáng cho chúng tôi trong việc đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị cụ thể, đề ra những khâu công tác chủ yếu trước mắt một cách đúng đắn, với tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ hơn trước. Nghị quyết về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi có được những nhận thức rất cơ bản và toàn

diện về công tác đảng viên, nhất là các mặt giáo dục, rèn luyện, nâng cao đội ngũ đảng viên trong huyện.

Chúng tôi còn thấy phải đồng thời chỉ đạo một cách khéo léo và gắn liền việc thực hiện tất cả những nghị quyết đó, nhằm vừa hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng bộ, vừa từng bước nâng cao một cách rõ rệt chất lượng của đội ngũ đảng viên, tuyển lựa, kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn vào Đảng, tăng thêm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong huyện.

Để quán triệt và vận dụng các nghị quyết của Trung ương vào hoàn cảnh địa phương, Huyện uỷ chúng tôi quan tâm trước hết việc bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững tinh thần cơ bản của các nghị quyết đó. Trên cơ sở đó, phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy tinh thần làm chủ và trí tuệ của mỗi người vào việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, của đơn vị mình phù hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng chung của cả nước.

Nhiệm vụ chính trị cụ thể đó cuối cùng được thể hiện ở những chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế phải đạt được trong năm 1970 là: 17.000 tấn thóc, 4.600 tấn hoa màu, 5.800 tấn đay, 14.000 tấn mía... Để bảo đảm thực hiện những chỉ tiêu kinh tế trên, đảng bộ chúng tôi tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào lao động sản xuất, vận động quần chúng làm tăng 30% số ngày công và giá trị ngày công so với đầu năm. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật và lao động để chăm bón đay, thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm, đồng thời tích cực làm vụ mùa kịp thời vụ. Đảng bộ và nhân dân Khoái Châu quyết tâm phấn đấu với tinh thần “lấy mùa bù chiêm”, cấy hết trên 520 hécta lúa mùa, đạt năng suất bình quân 2,7 tấn thóc một hécta.

Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, chúng tôi quyết lãnh đạo quần chúng làm thật tốt nghĩa vụ bán lương thực, thực phẩm đối với Nhà nước, cụ thể là bán đủ 5.000 tấn đay, 1.000 tấn thóc, 400 tấn thịt lợn, 14.000 tấn mía và các loại nông sản cần thiết khác.

Việc phấn đấu đạt các mục tiêu nói trên còn nhằm tạo điều kiện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện ba cuộc cách mạng trong nông nghiệp, giành bốn mục tiêu: năm tấn thóc, 2,5 tấn đay, hai con lợn và một lao động sản xuất trên một hécta gieo trồng. Làm được như vậy, huyện chúng tôi sẽ giảm bớt việc mua lương thực của Nhà nước, tiến tới dần dần tự giải quyết được lương thực trong nhân dân toàn huyện, kể cả hai vùng trồng lúa và cây công nghiệp, đồng thời lại tăng được phần lương thực bán cho Nhà nước.

Đảng bộ và nhân dân huyện Khoái Châu nguyện chủ động đóng góp sức người, sức của để cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch năm 1970 và tiếp tục phát triển kinh tế trong những năm sau, tập thể huyện uỷ chúng tôi xác định phải chỉ đạo gắn chặt với nhau việc thực hiện ba cuộc vận động: *nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn và lao động sản xuất*. Về lao động sản xuất, trước mắt chúng tôi tập trung giải quyết tốt vấn đề sắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng lao động. Về cuộc vận động tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở nông thôn, chúng tôi làm tốt việc đưa Điều lệ vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và thực hiện đúng Điều lệ đó. Cụ thể trước mắt là hướng dẫn các chi bộ và ban quản trị hợp tác xã tổ chức xã viên bàn bạc, xây dựng nội quy bảo vệ tài sản của hợp tác xã, tiến hành kiểm kê và thanh toán về tài chính, xây dựng chế độ chi tiêu, thanh toán trong hợp tác xã; giúp các hợp tác xã định mức lao động, xếp bậc công việc, và xây dựng nội quy thực hiện chế độ lao động sản xuất đối với từng loại xã viên trong hợp tác xã...

Nội dung việc nâng cao chất lượng đảng viên rất toàn diện và phong phú, phải làm lâu dài và thường xuyên. Từ nay đến cuối năm, qua việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu, chấp hành các chính sách, qua phong trào lao động sản xuất và cuộc vận động tăng cường chế độ làm chủ tập thể ở địa phương, đảng bộ chúng tôi thực hiện từng bước một số việc cụ thể dưới đây:

Trong bước một (tháng 5 và tháng 6 năm 1970), sau khi Huyện uỷ nghiên cứu xong nghị quyết của Trung ương và ra nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng

viên trong đảng bộ mình, chúng tôi tập trung chỉ đạo giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ mấy nghị quyết lớn trên đây của Trung ương. Cụ thể là bồi dưỡng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã, hợp tác xã, cán bộ các ngành của huyện và gần 60 cán bộ được huyện uỷ cử về giúp đỡ chi bộ, đảng bộ cơ sở chỉ đạo công tác đảng viên. Tiếp đó, chúng tôi phân công các đồng chí uỷ viên thường vụ huyện uỷ trực tiếp lãnh đạo từng khu vực, cùng các đảng uỷ, chi uỷ tổ chức bồi dưỡng toàn thể đảng viên ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo việc tuyên truyền, tổ chức học tập những vấn đề trên trong quần chúng; trước hết là trong các đối tượng chuẩn bị kết nạp vào Đảng, trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, dân quân...

Đây là một bước rất quan trọng, nhằm tạo ra được khí thế mạnh mẽ ngay từ đầu cho cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Trên cơ sở thẩm nhuần nghị quyết của Trung ương, chúng tôi chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thảo luận bổ sung hoàn chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất và công tác của từng hợp tác xã, từng cơ quan, từng ngành. Về hành động, trong bước này, chúng tôi quyết tạo ra được một phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, liên tục, với năng suất lao động và hiệu suất công tác cao, trước mắt là tập trung chăm bón, làm cỏ, trừ sâu cho đay, chuẩn bị thu hoạch lúa chiêm và làm mùa; đồng thời, mở đợt tổng huy động lực lượng quần chúng, do thanh niên dân quân làm nòng cốt, đảng viên tiên phong lãnh đạo, nhằm hoàn thành khối lượng công việc, đắp đê, kè phòng và chống bão lụt trước mùa mưa lũ.

Trong bước hai (tháng 7 và 8 năm 1970), chúng tôi chỉ đạo sơ kết vụ sản xuất đông-xuân, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ từ huyện uỷ đến các tổ Đảng; đồng thời, kết hợp với việc tổ chức quần chúng bình công, báo công, bầu lao động tiên tiến trong sáu tháng đầu năm, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình, báo cáo kết quả đó với quần chúng, để quần chúng góp ý kiến, giúp đảng viên thấy rõ thêm ưu điểm, thiếu sót của mình.

Tiếp đó, hướng dẫn các chi bộ, tổ đảng, đảng viên đặt chương trình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và rèn luyện bản thân.

Tiến hành hai bước công tác trên đây, chúng tôi phấn đấu đạt cho được mấy yêu cầu chính như sau:

Đối với các huyện uỷ viên, phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách được quy định trong nghị quyết số 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng; đồng thời, giúp các đảng uỷ, chi uỷ xây dựng và thực hiện tốt chức trách của các tổ chức đó, tích cực cải tiến tác phong công tác, đi sâu, đi sát cơ sở, “miệng nói, tay làm, xuống đội, ra đồng, thăm chuồng trại”, đi sâu vào tổ đảng, đảng viên, quần chúng; trực tiếp chỉ đạo riêng một đội sản xuất để rút kinh nghiệm kịp thời giúp các đảng uỷ, chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo chung được tốt.

Đối với đảng viên, Huyện uỷ chúng tôi chủ trương đưa toàn bộ đảng viên vào lao động sản xuất và nắm chắc một số khâu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để vừa phát huy vai trò của các đồng chí đó trong sản xuất, vừa rèn luyện trong thực tế. Yêu cầu đảng viên phải gương mẫu lao động, vượt 10% chỉ tiêu ngày công của hợp tác xã giao và phải bảo đảm lao động có kỹ thuật và đạt năng suất cao. Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, trước mắt yêu cầu đảng viên hiểu rõ, gương mẫu chấp hành và lãnh đạo quần chúng thực hiện tốt chính sách của Chính phủ về ổn định nghĩa vụ lương thực và phân phối lương thực trong hợp tác xã. Về đạo đức phẩm chất, yêu cầu đảng viên phải giữ vững và phát huy nếp sống trong sạch, lành mạnh, “không ăn, không nợ, không xâm phạm của công, không chỉ tay năm ngón, không gây ra mất đoàn kết trong Đảng và trong quần chúng”.

Về học tập nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, yêu cầu mỗi đảng viên phải phấn đấu học chính trị (tổ đảng giữ vững nền nếp đọc báo Đảng thường xuyên), học văn hoá; đồng thời, tích cực học kỹ thuật sản xuất qua công việc hằng ngày và qua kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến.

Để phát huy tác dụng của đảng viên trong việc lãnh đạo quần chúng sản xuất tốt, yêu cầu mỗi đảng viên phải phụ trách một đội sản xuất, một tổ kỹ thuật, hoặc một nhóm lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu, “*bám kế hoạch sản xuất, bám ngày công, bám kỹ thuật và học tập điển hình tiên tiến*”.

Trong đợt nâng cao chất lượng đảng viên lần này, chúng tôi chủ trương cải tiến nội dung sinh hoạt của các chi bộ, tổ đảng. Các chi bộ, tổ đảng phải sinh hoạt đúng định kỳ hằng tháng. Mỗi đảng viên đều phải đăng ký cụ thể chương trình phấn đấu hằng tháng, ba tháng và sáu tháng, và dựa vào đó để rèn luyện, kiểm điểm cho tốt.

Đối với những cán bộ cốt cán từ huyện tới cơ sở, ngoài những yêu cầu chung nói trên, Huyện uỷ chúng tôi chú trọng bồi dưỡng các đồng chí đó về trình độ *nắm đường lối, chính sách của Đảng, về công tác xây dựng Đảng và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quản lý kinh tế, phát triển sản xuất, tổ chức đời sống của quần chúng*. Đi đôi với tích cực bồi dưỡng, chúng tôi sẽ nghiên cứu sắp xếp hợp lý công tác cho các đồng chí đó, đồng thời bổ sung những đảng viên có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực vào vị trí lãnh đạo của các xã, hợp tác xã, kiện toàn đội ngũ cốt cán lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, nhằm bảo đảm lãnh đạo tốt phong trào và rèn luyện tốt đội ngũ đảng viên.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, huyện uỷ chúng tôi sẽ đi sâu kiểm tra, chuẩn bị bồi dưỡng tích cực hơn nữa đội ngũ đối tượng kết nạp vào Đảng. Chúng tôi chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chọn những người ưu tú nhất trong quần chúng có đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng trong đợt đầu của đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh.

Trên đây là một số suy nghĩ và việc lao động làm bước đầu của huyện uỷ Khoái-châu chúng tôi trong đợt nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới trong năm 1970. Chúng tôi sẽ tiếp tục vừa chỉ đạo thực hiện, vừa suy nghĩ, rút kinh nghiệm của mình và học tập kinh nghiệm của các đảng bộ bạn, đồng thời nghiêm chỉnh tiếp thụ và cố gắng làm theo sự hướng dẫn của cấp trên, nhằm đạt kết quả tốt nhất trong việc thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh.